

- สำเนา -

### ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย  
สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)

ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษา สำหรับ  
ผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงาน  
สภามหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานใน  
สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย  
สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
(ครั้งที่ ๒) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ตามพันธกิจบริหารจัดการเชิงบูรณาการ แผนงานการเรียนรู้การสอน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร  
เงินอุดหนุนทั่วไป ข้อ ๑ ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (๖๐๒๗๓๘๑๐๔C๐๐๑๐๐) โดยมี  
รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ได้แก่ นายปฐมพร พัฒนโกศล พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประจำ ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองกฎหมาย สำนักงานมหาวิทยาลัย ศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตร  
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
จังหวัดเชียงใหม่)

๒. ทุนที่ นายปฐมพร พัฒนโกศล ได้รับ ได้แก่ เงินทุนการศึกษา ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๓๗,๐๐๐  
บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาท) ระยะเวลาได้รับไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา ตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของหลักสูตร  
การศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสังกัด  
สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานการตรวจสอบภายใน และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ลงวันที่  
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๓. ผู้รับทุนจะต้องทำสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัย และจะต้องมีผู้ค้ำประกันตามแบบสัญญา  
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถดาวน์โหลดสัญญารับทุนได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล และส่งให้  
มหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุน

๔. ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าและผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดและรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบตลอดระยะเวลาการศึกษาและรับทุนโดยผ่านต้นสังกัด

๕. ให้ผู้รับทุนทำเรื่องขอเบิกเงินทุนจากมหาวิทยาลัย การเบิกจ่ายทุนงวดที่ ๑ เมื่อผู้รับทุนได้จัดทำสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัยแล้ว ให้ผู้รับทุนยื่นเรื่องขอเบิกจ่ายเงินทุนเสนอต่อมหาวิทยาลัยผ่านส่วนงานต้นสังกัด โดยให้ส่งเรื่องไปยังกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยแนบสำเนาแบบรายงานความก้าวหน้า ผลการศึกษาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลารับทุนมาด้วย ผ่านส่วนงานต้นสังกัดและให้ส่งเรื่องไปยังกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(ศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วรรณจารี)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล  
ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่